
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย (ช้ัน 3) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
4. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
5. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
6. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวมยุรี สรหงษ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศกึษา 

(รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา)   
8. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  
9. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
10. นางสาวมิรัญตี เต็งชู   ตําแหนง ครู คศ.1  

(รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 11. นายศักดิ์ชาย ชูคช   ตําแหนง นายชางโยธาอาวุโส (แทนผูอํานวยการกองชาง) 
 12. นางดารุณี ชวยบํารุง   ตําแหนง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย   
      (แทนผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย) 

  

ผูไมเขาประชุม 

1. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
4. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
5. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
                                         

เริ่มประชุมเวลา   10.30 น. 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ 

ปฏิบัติงาน 

ตามขอบขายงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : -ไมมี- 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 : รับรองรายงานการประชุม วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561  
ระเบียบวาระที่ 3   
สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : งานแผนงานและงบประมาณ 
  - อยูระหวางการประสานแผนงานระดับอําเภอ โดยดําเนินการประชุมระดับ

อําเภอในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลชั้น 3 
 : งานสวัสดิการและสังคม 
  - โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุสรุปปนี้ไมจัดโครงการ เนื่องจากผูรับผิดชอบ

โครงการ (นางสุดาสวรรค สูทอก) ไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของไมมีการจัด
โครงการในปนี้ สืบเนื่องจากตามที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีการทวงติง               
การจัดโครงการไมตรงกับวันจริงของงาน ซึ่งในวันผูสูงอายุจะตรงกับวันที่                
13 เมษายนของทุกปและเปนวันหยุดราชการจึงทําใหหนวยงานที่เก่ียวของ
หยุดปฏิบัติงาน ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวไดปรับเปลี่ยนเปนการดําเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพ ในสวนของงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการไดแจงไปยัง
งานแผนฯเปนที่เรียบรอย โดยโครงการจะดําเนินในเดือนพฤษภาคม ใชชื่อ
โครงการเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุ โดยใชงบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื่น
บาทถวน) เปาหมายผูเขารวมโครงการ 250 คน การกําหนดวันเวลาในการ
ดําเนินโครงการและรายละเอียดงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการประสาน
ผูบริหารอีกครั้ง 

  - การดําเนินการจายเงินผูสูงอายุและผู พิการประจําเดือนมีนาคม 2561 
ดําเนินการผานพนไปไดดวยดี 

 : งานทะเบียนราษฏร 
   ตามที่อําเภอไดมีหนังสือขอตัวเจาหนาที่งานทะเบียนราษฏรในการกรอกขอมูล

แรงงานตางดาว เปนระยะเวลา 1 เดือน ณ สํานักงานหางานจังหวัดกระบี่ 
ทางสํานักปลัดเทศบาลไดจัดสงนางสาวสาวิตรี มณีออน ตําแหนง นักวิชาการ
งานทะเบียนและบัตรชํานาญการ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

นางมาลิสา ยืนยง หัวหนาฝายอํานวยการ : 
 : งานการเจาหนาที่ 
  - ดําเนินการรับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังนี้   

/1.ตําแหนง... 
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   1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประปา พนักงานจางตามภารกิจ สังกัดกองชาง 
จํานวน 1 อัตรา 

   2. ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ พนักงานจางทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จํานวน 2 อัตรา 

  โดยเริ่มสมัครระหวางวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม :  
 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
                                  รักษาการแทนผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : 
 : วันอาทิตยท่ี 18 มีนาคม 2561 ตรงกับวันทองถิ่นไทยโดยในหนังสือขอความ

รวมมือใหเขารวมงานวันทองถ่ินไทย เทศบาลฯไดมอบหมายใหแตละสํานักและกอง
สงตัวแทน 3 ทาน เพ่ือรวมกิจกรรมดังกลาว โดยใสชุดกากีปกติและสวมหมวก 
ดําเนินการแจงหัวหนาแตละกองเปนที่เรียบรอย และในหนังสือไดขอความรวมมือ
ในการมีจิตสาธารณะ เทศบาลจึงกําหนดใหดําเนินการเก็บขยะ เวลา 09.00 น. 
การแตงกายสวมเสื้อสีสม ระยะทางจากสํานักงานเทศบาลไปยังวัดสุวรรณาธาราราม 

 : กองสาธารณสุขดําเนินโครงการพัฒนาพื้นฐานสุขาภิบาลเปาหมายในการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ โรงเรียน ตลาด หาง รานอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กําหนดการ
ในการดําเนินโครงการทั้งปงบประมาณ 2561 โดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกเดือน
กุมภาพันธ 2561   

 : เรื่องรองเรียน ดังนี้ 
  -  กรณีเรื่องรองเรียน หมู 11 น้ําเสียจากขางบานไหลผานหนาบาน ซึ่งตามที่

เจาหนาที่ไดดําเนินการแกปญหาในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ไดดําเนินการเปลี่ยน
ตะแกรง แตเมื่อเวลาผานไปเกิดการอุดตันของทอซึ่งผูเดือนรอนไดแจงขอมูล 
มาอีกครั้ง เจาหนาท่ีผู เก่ียวของไดลงสํารวจและใหดําเนินการแกไขทั้งนี้                    
ยังไมเสร็จสิ้น  

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล  : 
 : เพิ่มเติมกรณีการรองเรียนของหมู 11 ไดลงพื้นที่ไปท้ังสิ้นสามครั้งแลว โดยครั้งที่

สองไดรับการแกไขน้ําไหลลงทอปกติ แตเมื่อผานไปสี่ถึงหาวันไดรับแจงจาก                  
ผูรองน้ําไดไหลลนอีกครั้ง โซนดังกลาวไดปลอยใหเชาซึ่งผูเชาไมมีความสะอาด                 
ในการเปนอยูเศษวัสดุหลนลงไปอุดตันในทอจึงทําใหเกิดปญหาดังกลาว ซึ่งจากการ
ตรวจสอบทอตันจากมีเศษอาหารไปอุดตัน และจากที่สํารวจทอแลวเมื่อสุดทางของ
ตัวบานตัวทอจะเปนลักษณะของทอแบบโคงจึงทําใหเศษอาหารอุดตันไดงาย               
โดยผูถูกรองแจงจะดําเนินการแกไขใหทั้งนี้ไมแนใจในการดําเนินการไดดําเนินการ
รื้อเพื่อใหเศษวัสดุที่อุดตันออกหรือไม และพ้ืนที่ของการเกิดปญหาเปนพ้ืนที่ชวง
ระหวางฝงหนึ่งเปนเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลกระบี่นอยและอีกฝงเปนพ้ืนที่
เขตความรับผิดชอบเทศบาลเมืองโดยผูที่ไดรับความเดือนรอนอยูในเขตความ  

/รับผิดชอบ... 
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  รับผิดชอบเทศบาลตําบลกระบี่นอย และคูกรณีอยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองโดยนายนิรุตติ์  มีมะแม ไดแจงขอมูลผู ถูกรองไปแลวหากกรณี                     
ไดดําเนินการแลวยังไมสามารถแกปญหาไดจะดําเนินการสงเรื่องไปยังเทศบาลเมือง 

กองคลัง 

 นางสาวเกษร หอกุล หัวหนาฝายบริหารงานผูอาํนวยการกองคลัง : 
 : งานพัสดุและทรัพยสิน 
  - ดําเนินการประกวดราคากอสรางโครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ 

หองเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกระบี่ น อย) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา   
ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถวน) ไดผูรับจางคือ บริษัท คดัสรร โฮม โซลูชั่น จํากัด ในวงเงิน 9,989,000.-
บาท (เกาลานหาแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยเหลือเงินเปนเงินสะสม
กลับมาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 13,81,000.-บาท (หนึ่งลานสามแสนแปด
หมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

 : งานอ่ืนๆดําเนินการตามขอบขายงานที่ไดรับมอบหมาย 
กองชาง :  

 นายศักดิ์ชาย ชูคช นายชางโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน :  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : งบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2560 
  - ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ถนนสายคลองเนียง วางทอแลวเสร็จเหลือแตงาน

ตัดตอประสานทอ ปริมาณงานปจจุบัน 90% 
  - โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ําสายรวมใจพัฒนา ลงนามสัญญายังไม

ดําเนินการ 
  - งบประมาณจายขาดเงินสะสม ป 2561 ดําเนินการจัดสงเอกสารเพ่ือจัดซื้อ             

จัดจางเรียบรอยยกเวนโครงการถนนลาดยางตนเทียมบานไร รอสภาฯแกไข                
ผิวจราจรจากเอสฟลทเปนพาราเอสฟลท 

 : งบประมาณเหลือจาย ป 2561 
  - ดําเนินการสํารวจ 6 โครงการ ประมาณราคา 2,300,000.-บาท (สองลาน

สามแสนบาทถวน) ดําเนินจัดสงใหผูบริหารพิจารณาตอไป 
 กองการศึกษา 

 นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : งานระหวางการดําเนินการ ดังนี้ 
  - รายงานความคืบหนาโครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน 

(โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกระบี่นอย) ประสานทางสํานักงบประมาณ ซึ่งแจง
ขอมูลวาอยูในชวงระหวางการพิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนการเสนอ และไดแจงไป
แลววาทางเทศบาลไดผูรับจางเปนที่ เรียบรอย ในสวนของพัสดุสามารถ
ดําเนินการ ตามขั้นตอนไดเลย 

/การเตรียมงาน... 
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  - การ เตรียมงานโครงการแขง ขันกีฬ า เทศบาลตํ าบลกระบี่ น อยเกมส                   
ตานภัยยาเสพติด  ครั้งที่5  ในวันนี้ไดนัดประชุมผูเกี่ยวของในการจับสลาก        
แบงสายการแขงขันในเวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเทศบาล ชั้น 3                       
แจงเพิ่มเติมกรณีการจัดซื้อจัดจางชุดกีฬาในการดําเนินโครงการขณะนี้กางเกง
กีฬาที่สั่งซื้อไดจัดสงมาเรียบรอยในสวนของเสื้อจะดําเนินการจัดสงมาตามหลัง 

 : โครงการรอดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ 
  - โครงการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการระดับภาคใต ณ จังหวัดสงขลา 
  - โครงการกิจกรรมวันไหวครู 
  - โครงการประชุมผูปกครองดําเนินการจัดกอนการแขงขันทักษะวิชาการระดับ

ภาคใต 
  - โครงการหลังคาโคงกองชางไดนําเอกสารมาใหแกไขขอมูลและสงตอไปยัง             

กองคลังตอไป 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการรับสมัครเด็กเล็ก ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง       

มาพูดคุยวาทางโรงเรียนฯไมมีนักเรียนเขาสมัครเรียนมีเด็กไปเรียนแคสองสามคน
จึงไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากศูนยไปรับเด็กสี่ขวบ เรียนทานนายกในเรื่อง
บริหารจัดการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของศูนย จากเดิมเทศบาล
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยคือรับเด็กตั้งแตอายุ 3 – 5 ขวบ นั้นคือการ
จัดการเรียนการสอนศูนยฯ มาในป 2554 การดําเนินการเริ่มจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวนราชการตางๆมีการถายโอนและการจัดตั้ งขึ้น เอง ซึ่ งอปท.                    
เปนหนวยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล 
ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจะตองบริการตอบสนองชุมชนดานการศึกษาและเปนสถานศึกษา             
แหงแรกที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน คือศูนยฯในความรับผิดชอบของทองถิ่น                
โดยกําหนดใหรับไดอายุระหวาง 2 – 5 ขวบ อันนี้คือเบื้องตนการจัดการ               
ตามระเบียบกฎหมายของเรา ประเดนมีอยูวาเมื่อทางโรงเรียนฯไมมีเด็ก                 
ไปสมัครเรียนเปนเพราะทางศูนยฯ ไปรับเด็ก 4 ขวบ จริงๆแลวทางศูนยฯรับ
ตั้งแตปการศึกษาที่ผานมาและรับมาแคหองเดียวเด็กที่สามขวบเมื่อสี่ขวบไปตอ
ที่อื่นประมาณ 72 คน เรารับหองเดียว 20 คน เหลือ52 คน ซึ่งทางศูนยได
แจงทางโรงเรียนวาเราไมไดรับทั้ง 72 คน ทางศูนยฯรับแค 20 คน ที่เหลือ 52 
คน นักเรียนไมไดอยูที่ศูนยฯเนื่องจากศูนยฯไมไดรับนักเรียนทั้งหมด เด็ก
นักเรียนจํานวนดังกลาวสามารถไปที่ไหนก็ได ทั้งนี้แลวทางศูนยฯก็เสนอใหเด็ก
ไปโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงสืบเนื่องวาอยูใกลกับบานที่ตัวนักเรียนอาศัยอยู  
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   ศูนยฯไดชี้แจงไป แตโรงเรียนฯไดแจงไมใหศูนยฯรับนักเรียนอายุสี่ขวบ ซึ่งทาง
ศูนยถามวาเด็กที่เหลือหาสิบกวาคนละ ทางโรงเรียนฯไดแจงวาจัดใหมีการเรียน
การสอนชั้นอนุบาลจํานวนสองหอง ซึ่งศูนยฯไดชี้แจงไปวาเปนความตองการ
ของผูปกครองเริ่มตนตองมาจากผูปกครองเปนผูตัดสินใจ ทางศูนยก็เห็นใจ              
แตก็มีประเดนในเรื่องของพื้นที่ประตูทางเขาโดยไมตองการใหใชพื้นที่ กรณี
ดังกลาวเสนอทานนายกฯในการแกไขปญหาดังกลาวขออนุมัติใหมีการประชุม
ผูปกครองกลุมนักเรียนดังกลาวพรอมทั้งขออนุญาตเชิญครูโรงเรียนฯ เขารวม
รับฟงเพื่อทําความเขาใจในขอปญหา โดยขณะนี้ เรื่องดังกลาวแตกไปเปน              
หลายประเด็น และวันที่ในการประชุมเสนอเปนวันพุธที่ 11 มีนาคม 2561                 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 นางสาวมิรัญตี เตงชู ครู ค.ศ.1 (รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) : 
  แจงขณะนี้ ศูนย พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบานโรงเรียนวัดโพธิ์ เรียงเกิด                             

ขอเขาใจไมตรงกันในเรื่องของการรับสมัครเด็กเรียนชั้นอนุบาล สืบเนื่องจากทาง
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงไมมีเด็กนักเรียนไปสมัคร และเขาใจวาทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมยอมใหเด็กนักเรียนไปสมัครเรียนที่โรงเรียน ทั้งในความเปนจริงการสมัครเรียน
จะเปนสิทธ์ิการพิจารณาของผูปกครองของเด็กนั้นๆ ทางศูนยฯจะไมสามารถบังคับ
ผูปกครองได และในการดําเนินการรับสมัครเด็กอนุบาลทางศูนยฯสามารถรับเด็กได
ตามมาตรฐานของศูนยเด็กปฐมวัยอายุอยูในชวง 3 – 5 ขวบ มาในปการศึกษา 
2554 เริ่มจากศูนยฯไดถายโอนมาอยูภายใต อปท. โดยการจัดตั้งการกระจาย
อํานาจฯ และไดมีมาตรฐานของศูนยฯวา ตองตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยกําหนดใหสามารถรับไดอายุระหวาง 2 – 5 ขวบ ซึ่งจาก             
ขอกรณีที่ทางโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงเขาใจผิดมีสองประเดนกลาวคือ 

   1. ทางศนูยฯไมปลอยเด็ก 

   2. ทางศนูยฯเลือกเด็กเกงไว 
  ทั้งนี้ในความเปนจริงทางศูนยฯเราจะสามารถรับนักเรียนไวได 20 คน โดยในสวน

นักเรียนที่เหลือกระจายไปตามโรงเรียนโพธิ์เรียงและโรงเรียนทุงพยอม ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับผูปกครองของเด็กจะเลือกโรงเรียนใดใหกับลูกของตน เห็นดวยกับขอเสนอของ
คุณมยุรี สรหงษ ที่เสนอใหมีการประชุมผูปกครองพรอมเชิญครูของโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
เขารวมประชุมเพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
 กองการศึกษา 

 นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : ตามที่ทางโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงแจงศูนยใชทางเขาออกของโรงเรียน เสนอใหทาง

ศูนยฯ ดําเนินการจัดทําทางเขาออกเอง จากกรณีทางเขาออกศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมี 
  /ทางเขาออก...
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  ทางเขาออก หารือโดยกอนหนาที่ไดดําเนินการเพ่ือทําทางเขาออกแตมีประชาชน
แจงเปนที่ดินของเคาจึงไมสามารถดําเนินการได ในความเปนจริงพ้ืนที่ดงักลาวเปน 

  พ้ืนที่ล้ําเสาไฟไปแลว แตศูนยฯตองการทางเขาออกเปนของศูนยฯเพ่ือจะได                 
ไมรบกวนทางเขาออกของโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง มีแนวทางใดสามารถดําเนินการได
และเสนอในอนาคตควรมีการเปลี่ยนชื่อจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงเปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระบี่นอย เพื่อปองกันความสับสนที่ชื่อศูนยไป
คลายคลึงกับโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ทั้งนี้พื้นที่ดานหนาที่สามารถทําเปนทางเขาออก
ของศนูยฯไดเปนพ้ืนที่สามเหลี่ยมซึ่งมีพื้นที่ประมาณสองเมตร 

 : สํานักงานเกาไดประสานไปยังนายจตุพล ปญญาวุธ นายชางโยธา ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากนายสุเทพ บัวแกว ใหดําเนินการในเรื่องของอาคารสํานักงานเกา
ปรับเปลี่ยนเปนสถานที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
ชั่วคราวสืบเนื่องจากโรงเรียนฯอยูระหวางการดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหม 
เบื้องตนเสนอใหมีการดําเนินการในสวนของโรงรถ ซึ่งตองการใหทําหลังคาเรียน             
ใหสูงเทากับหลังคาสํานักงานเกา เพ่ิมหลังคาความยาวประมาณหาเมตร เสนอกรณี
หากขอใชสถานที่ตอเน่ืองสามารถใชรองรับการเรียนการสอยของศูนยฯในอนาคตได 
ซึ่งขณะนี้พ้ืนที่เดิมมีความคับแคบ โดยปกติในการจัดการศึกษาตองการพ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมใหกับนักเรียนและทั้งนี้ยังสามารถรองรับการรับสมัครเด็กนักเรียน
เพ่ิมขึ้นไดอีก ขณะนี้ไมสามารถรับเพ่ิมจากเดิมไดสืบเนื่องจากพื้นมีจํากัด 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล  : 
 : ตามที่ไดรับแจงขอมูลจากนักขาวเคเบิลทีวีวันนี้ในชวงเชาท่ีท่ีผานมา ไดแจงวา                

มีผูรองไปยังสมาคมนักขาวไดมีการขุดบอดินตรงทางซอยขนสง โดยรองเรียนวา            
ไดมีการขุดดินโดยไดรับอนุญาตจากเทศบาลหรือไม ซึ่งประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว
ไดรับความเดือนรอน และเรื่องดังกลาวไดประสานผานผูบริหารไปครั้งหนึ่งแลว      
แตทั้งนี้จําไมไดวาประสานไวกับใคร โดยไดมอบหมายใหนายศักดิ์ชาย ชูคช              
รับเรื่องไวกอน เสนอใหกองชางดําเนินการประสานกองชางเบื้องตน โดยคาดวา
นักขาวคนดังกลาวจะมาประสานเพ่ือความชัดเจนในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง 

 : กรณี พ้ืนที่ตองการทําทางเขาออกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามขอเสนอของ                  
นางสาวมยุรี สรหงส หากพื้นที่ดังกลาวมีเจาของอางสิทธิ์และมีเอกสารยืนยัน
ชัดเจนเทศบาลสามารถซื้อไดแตท้ังนี้ตองตามกําหนดราคากลางของกรมที่ดิน                
และไมจําเปนตองซื้อทั้งแปลง เทศบาลฯซื้อเฉพาะทางเขาออกของศูนยฯก็ได                  

 : แจงเพ่ิมเติมจากขอกรณีการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชวงชั้นระดับอนุบาลมีสอง
ประเด็นที่หนึ่งเทศบาลเก็บเด็กนักเรียนไวไมปลอยเด็กนักเรียนไปทั้งที่เด็กนักเรียน
อยากจะไป ประเด็นที่สองเทศบาลเลือกเด็กนักเรียนที่เรียนเกงไวไมไดเอาตาม
ความสมัครใจของเด็กนักเรียน ตองแจงขอมูลใหทางโรงเรียนทุงพยอมและโรงเรียน
วัดโพธิ์เรียงวาถึงแมนักเรียนยี่สิบคนนี้ไมไดเรียนกับเราก็ไมแนใจวา 

/ผูปกครอง... 



8 
 

 

  ผูปกครองจะไปทั้งสองโรงเรียนหรือไมเพราะผูปกครองเปนผูเลือกใหลูกเรียน            
ที่ไหนก็ได ทั้งนี้ในการประชุมดังกลาวเห็นดวยเพ่ือโรงเรียนจะไดเห็นเจตจํานง              
ของผูปกครองและทางโรงเรียนมารับรูเรื่องจริงทั้งนี้ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
ตองการนักเรียนไวแคย่ีสิบคนในสวนที่เหลือหาสิบคนกระจายไปตามโรงเรียน                
วัดโพธิ์เรียงและโรงเรียนทุงพระยอม 

 : กรณีพ้ืนท่ีสํานักงานเกาพื้นที่เดิมไมแนใจเปนของเกษตรหรืออบต. เอกสารในการ
อุทิศคาดวาจะอยูที่เกษตรเสนอใหมีการสืบคน และพื้นที่เดิมสํานักงานเกาเจตจํานง
ในการอุทิศครั้งแรกตองการใหหลวงทําประโยชนซึ่งสามารถใชงานได ทั้งนี้จะให
ฝายกฎหมายดูขอมูลกรณทีี่มีคนเรียกรองสิทธิ์พื้นที่ดังกลาวใหตอไป 

นายศักดิ์ชาย ชูคช นายชางโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผูอาํนวยการกองชาง :   
 : กองชางขออนุมัติซื้อรถยนตเพ่ือการใชงานในสวนของกองชาง สืบเนื่องจากปจจุบัน

การขอใชรถจะมีคิวงานที่ตรงกันและมีความสําคัญที่ตองปฏิบัติในเวลาเดียวกันซึ่ง
พบเหตุการณดังกลาวบอยครั้ง ในบางครั้งกองชางตองแกปญหาเฉพาะหนากรณี
ภารกิจตรงกันกับการขอใชรถสํานักงานกับกองอ่ืนๆ โดยการใชรถสวนตัว แตบาง
พ้ืนที่สภาพรถไมเหมาะกับการใชงาน ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติงานของกองชางเปนไป
ตามขอบขายงานและทันตองานที่ตองดําเนินการใหทันกําหนดเวลางานนั้นๆ            
เสนอไปยังผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการซื้อรถยนตเพื่อการปฏิบัติงานของ    
กองชางตามเหตุผลดังกลาวตอไป 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : สอบถามกรณีที่หมู 11 ไดขอความอนุเคราะหใหมีการปรับพ้ืนถนน และตามที่ได

นําเรียนในที่ประชุมซอยบานจายอย สืบเนื่องจากตามที่ไดแจงในที่ประชุมที่ผานมา
สอบถามกองชางไดดําเนินการลงดินลูกรัง หรือไปดูพื้นที่แลวหรือไม พ้ืนที่ดังกลาว    
มีประชาชนอาศัยหลายครัวเรือนและเหตุ เกิดจากชวงหลายวันที่ ผ านมา                         
มีฝนตกหนักปรากฏวาหลังฝนตกผานไปถนนที่ใชสัญจรเกิดเปนหลุมลึกทําใหการ
เดินทางไมสะดวก จึงไดขอความอนุเคราะห เทศบาลดําเนินการลงหินลูกรัง          
เพ่ือสามารถเดินทางได กรณียังไมดําเนินการแจงไปยังรองนายกฯ (นายนภดล           
หวังกอ) ผานไปยังกองชางเพ่ือดําเนินการตอไป 

นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย : 
 : เสนอขอรถฟอรดคันนายสมหมาย ยะลา ขับอยูไปประจํากองชาง สืบเนื่องภารกิจ

งานของกองชางจากปญหาในชวงที่ผานมาพ้ืนที่มีความชันสูง ไมเหมาะกับรถสภาพเล็ก 
โดยปจจุบันการใชรถสวนกลางของเทศบาลจะตองมีการจองในการใชรถลวงหนา
และกรณีมีงานดวนหลายๆสวนและกองมีการจองการใชรถตรงกัน ทําใหผูที่มาจอง
รถชากวาไมมีรถในการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางลาสุดกองชางมีงานเรงงานตอง
ปฏิบัติงานแตจองคิวในการใชรถอยูสามวันก็ไมมีรถเพ่ือปฏิบัติงานทําใหงานเกิด
ความลาชาเปนอยางมากในการปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้รถที่เหมาะกับกองชาง                

/เสนอให... 
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 : เสนอใหเปนโฟวิลสืบเนื่องจากบางครั้งพ้ืนที่ท่ีตองไปปฏิบัติงานเปนพ้ืนที่สูงและ              
ชันรถเล็กไมสามารถเขาถึงหรือสามารถเดินทางไปได 

 : กรณีใหมีการรับเหมาเก็บรถขยะแจงผูรับเหมาใหดําเนินการตามขอตกลง สืบเนื่อง
จากไดประสบเหตุการณกับตัวเองประมาณสิบโมงเชาขับรถตามรถเก็บขยะมีรถเก็บ
ขยะของผูรับเหมาขับดานหนาขยะลนขึ้นดานบนและไมมิดชิด ตามขอตกลงจะตอง
มิดชิดไมใชตามที่เห็น ผูเก่ียวของแจงผูรับเหมาใหปฏิบัติตามขอตกลงจางเหมาอยาง
เครงครัด 

 : ตามที่ไดประชุมการดําเนินการเรื่องน้ําเนา น้ําเสีย โดยรองผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน กรณหีากปญหาดังกลาวเกินความสามารถของเทศบาลฯใหทําหนังสือแจง
ไปยังจังหวัด ซึ่งไดกําชับผู เก่ียวของเรียบรอย ทั้ งนี้กรณีที่ เทศบาลฯสามารถ
ดําเนินการไดเองใหดําเนินการ 

 : กรณีการประสานเจาของที่ดินเพ่ือทําทางเขา – ออก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 
ขอเสนอเปนผูประสานไปยังเจาของที่ดินดวยตนเอง และแจงผลมาเพื่อที่ประชุม
ทราบผลอีกครั้ง  

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : การดําเนินเก็บขยะในวันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเสนทางเปนสายหลัก

จากสามแยกโพธิ์เรียงไปตามสายถนน ทั้งนี้เสนอใหคนงานเก็บขางทางดวย 
 : การดําเนินการเก็บขยะสายถํ้าเสือเสนอใหมีการเก็บขยะสายหลักใหหมด สืบเนื่อง

จากเสนทางสายหลักเปนเสนทางที่มีทัวรผานเขามาทองเที่ยว ณ วัดถ้ําเสือบอย             
โดยลักษณะของรถทัวรจะสูงเมื่อนั่งในรถและมองลงมาดานลาง ซึ่งขางทางหากมี
ขยะตกคางจะเปนภาพทิวทัศนที่ ไมสวยงานสําหรับนักทองเที่ยว ท้ังนี้ ในโซน              
ความรับผิดชอบของผูรับเหมาใหประสานแจงขอมูลดวย 

 : การแกปญหาหมู 11 เสนอแนวทางแกไขใหแจงดําเนินการทั้งนี้เมื่อมีการลงพื้นที่
ครั้งตอไปใหนําฝายกองชางไปดวยสืบเนื่องจากกองชางจะรูวิธีการจัดทําเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาว ทั้ งนี้ ในส วนของรอยตอเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมือง                     
ใหผูรับผิดชอบดําเนินการนําคํารองของผูรองแนบไปกับหนังสือ 

 : กรณีขอสอบถามนางสาวมยุรี สรหงส เรื่องการมีทางเขาออกของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตามเขตพ้ืนที่หลังเสาไฟกับกําแพงระยะทางประมาณสองเมตร มีผูแสดงตน                    
เปนเจาของพื้นที่ดังกลาว โดยเจาของพ้ืนท่ีมีความประสงคใหเทศบาลตําบลกระบี่นอย
เปนผูซื้อ และขณะนั้นไดเสนอราคาขายอยูที่ประมาณเจ็ดถึงแปดแสนบาทซึ่งเปน
ราคาที่สูงกวาความเปนจริง ดังนั้นกรณีที่มีความจําเปนและทางเทศบาลไมสามารถ
ซื้อพื้นที่ดังกลาวได และทางศูนยมีความจําเปนตองมีพ้ืนที่ในเขาออกเปนของศูนยฯ
เสนออาจจะทําเปนสัญญาเชาพ้ืนที่ดงักลาว 

  /จากขอเสนอ... 
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 : จากขอเสนอเพื่อพิจารณาของนายศักดิ์ชาย ชูคช เรื่องการขอใหมีการซื้อรถยนต
เพื่อการใชงานใหทันตามขอบขายงานและเวลา ในปงบประมาณ 2561                     
ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณนี้ พิจารณาซื้อในปงบประมาณ 2562                

 : กรณีขอมูลนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ผูรองเรียนการขุดดินและบรรทุกดิน                 
โดยไมไดรับอนุญาตใหถูกตอง ใหหาขอสรุปประสานไปยังผูขุดดิน และใหมีการ
แกปญหาเฉพาะหนา มอบหมายกองชางติดตามเรื่องของเอกสารใหดําเนินการ            
ยื่นขอใหถูกตองตามระเบียบ 

 : กองการศึกษาใหดําเนินการจัดทําหนังสือขอไปยังสํานักกองฉลากเปนรถมินิบัส  
32 ที่นัง่ อาจจะไดหรือไมไดแตใหดําเนินการจัดทําและติดตามผล 

 : กรณีกองการศึกษาตองการทําโรงรถทรงโมเดินหลังคาเกา อยูที่งบประมาณใหมา
คํานวณงบประมาณอีกครั้ง 

 : กรณีพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนชั่วคราวที่ไดมอบหมายไปแลวใหไปประสาน
โรงเรียนธิดาแมพระวามีเงื่อนไขอยางไร ซึ่งไดแจงไปประมาณเกือบเดือนแลว                
โดยทางธิดาแมพระรอใหเทศบาลไปประสานเรื่องดังกลาว แตทางนี้ยังไมมีการ
ประสานเรื่องดังกลาว ทั้งนี้หากสามารถดําเนินการเรียนการสอนท่ีดังกลาวได                   
ไมตองมีการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลเกา 

 : จากกรณีที่เทศบาลไดขอความอนุเคราะหรถดับเพลิงไปยังสรรพากรสรุปวาได โดย
ผู ว าจะดํ า เนิ นการทํ าหนั งสือ ถึ งเทศบาล 19  แห งไปดู สภ าพรถในวัน ท่ี                      
19 มีนาคมนี้ ซึ่งสภาพรถที่ใหมาระยะทางในการใชไมเกินสามหมื่นกิโลเมตรอยูที่
ประมาณ 90 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ใหแตละเทศบาลหาชางในการดําเนินการซอมรถเอง 
ซึ่งเมื่อมีรถดับเพลิงแลวจะตองมีพนักงาน อปพร.ประจํารถดับเพลิงดังกลาว 

 : สุนัขแถวโซนบานที่กระผมอาศัยอยูปจจุบันไดมีสุนัขจํานวนมากจากการประมาณ
จํานวนสุนัขประมาณสามสิบตัว เสนอใหมีการไปดูการฉีดวัคซีนปองกันโรคสุนัขบา
โดยการวางยา อยางนอยตองประสานประชาชน 

 : กําชับการดํ า เนิ น โครงการต างๆต องตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ                    
การดําเนินงานตองประสาน การปฏิบัติงานตามขอบขายของคําสั่งปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

 : ตามที่เราไดรับเกียรติ์ประกาศเกียรติคุณจากกองทุนตนแบบจากกองทุน สปสช.
และไปรับรางวัล ณ จังหวัดสุราษฏรธานี ซึ่งมาจากการเคลื่อนไหวการปฏิบัติหนาที่
และรวมมือระหวางเทศบาล รพสต. สปสช. ใหรักษาความดีเชนนี้ตอไป 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล  : 
 : แจงเพ่ิมเติมระเบียบใหมในการกําจัดสุนัขสามารถกําจัดได แตทางประชาชน                

มีความตองการใหการกําจัดโดยวิธีนิ่มนวลและหากตองกําจัดจริงตองประสาน
ประชาชนรอบๆดังกลาววาเห็นดวยหรือไม โดยใหอํานาจทองถ่ินสามารถกําจัดได 

/นางมาลิสา...
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นางมาลิสา ยืนยง หัวหนาฝายอํานวยการ : 
 : - ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลชั้น 3                

เชิญคณะผูบริหารทุกทานเขารวมตอนรับคณะดูงานจากองคการบริหารตําบล 
หนองไขน้ํา จากจังหวัดสระบุรี มาศึกษาดูงานดานสุขภาพ 

- ตามที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดสงเจาหนาที่เขารวมอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
และเพ่ิมพูนความรูตามขอบขายงานที่รับผิดชอบ มีเจาหนาที่ไดเขารวมประชุม/
อบรม และรายงานผลการเขารวมหลังการอบรมเพ่ือเผยแพรความรูใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับทราบตอไป ดังนี้ 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลกระบี่นอย ที่ 86/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2561 ไดอนุมัติใหนายพีรยุทธ ศรีเมือง ตําแหนง ผูชวยนิติกร เทศบาลตําบล
กระบี่นอย เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรูดานการบังคับใช
กฎหมายที่เก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระหวางวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร 
จังหวัดกรงุเทพมหานคร ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก 
ที่ นร 0107/ว 11027 ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ไดเสร็จสิ้น
เปนที่เรียบรอยจึงขอรายงานผลการเขารวมฝกอบรมฯ เพ่ือประชาสัมพันธใหกับ
บุคลากรในองคกรเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป (เอกสารแนบ) 

มติท่ีประชุม : : รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 12.22 น. 
 
 
                        ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
 
 
               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


